

Chia sẻ tài nguyên thông tin mới sinh phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các Trường đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu đang là xu hướng tất yếu của các trường trên thế giới và Việt Nam. Việc phát triển nguồn tài liệu dưới hình thức này sẽ tiết kiệm kinh phí bổ sung, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn tài liệu của các trường.

Sáng ngày 30/10/2017, Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Liên chi hội Trường đại học khu vực phía Bắc (NALA) tổ chức Hội thảo khoa học về Trường với chủ đề: “Xây dựng học liệu mở mới sinh dùng chung trong các Trường đại học Việt Nam”. Đoàn đại biểu Hội thảo có các đồng nghiệp: Ông Phạm Thế Khang- Chủ tịch Hội Trường Việt Nam; Ths, Nguyễn Hữu Giám- Ủy viên Ban Trường và Hội Trường Việt Nam; TS. Nguyễn Huy Chương- Chủ tịch Liên Chi hội Trường các trường Đại học phía Bắc (NALA); TS. Nguyễn Hoàng Sơn – Giám đốc Trung tâm Thông tin-Trường viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Trường Việt Nam; TS.Võ Ngọc Vinh - Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Quang Trung, cùng nhiều lãnh đạo Trường; Trung tâm TT-TV các trường đại học và cao đẳng phía Bắc....



Đ i bi u tham d Hội thảo o ch p hình l u ni m t i Tr ng Đa i Ho c Quang Trung

Hội thảo thu hút đông đ o s quan tâm tham d cu a g n 80 đ i bi u đ n t các Trung tâm thông tin - Th vịn c a các Tr ng đ i h c, H c vịn trong và ngoài NALA. Ch trì hội thảo TS. Nguyễn Huy Ch ng - Ch t ch (NALA); TS. Nguyễn Hoàng S n – Giám đốc Trung tâm Thông tin - Th vịn, Tr ng ĐH Qu c gia Hà N i (LIC) và TS. Võ Ngo c Vinh - Hi u tr ng Tr ng Đ i h c Quang Trung. Tài tr cho bu i Hội thảo là các đ n v ho t đ ng trong lĩnh v c thông tin, th vịn.



Quang c nh Hội thảo

Hội thảo đã l ng nghe các bài tham lu n c a các tác gi :

- TS. Nguyễn Hoàng Sơn với “Xây dựng hệ thống và phát triển hệ thống liên kết giữa các trường đại học và viện nghiên cứu trong các Trường đại học Việt Nam - Kết quả nghiên cứu, thúc đẩy sáng tạo”.

- Chuyên gia Hoàng Dũng với “Chia sẻ hệ thống liên kết giữa các trường đại học và viện nghiên cứu Việt Nam - Mô hình và cách thức thực hiện”.

- Chuyên gia Lê Bá Lâm với bài tham luận: “Truy cập mở vào tài nguyên số của Đại học Quốc gia Hà Nội”.

- Chuyên gia Trần Văn Hải trình bày bài “Khắc phục những bất cập trong quy định của pháp luật về quyền tác giả để xây dựng hệ thống liên kết giữa các trường đại học và viện nghiên cứu”.

Sau đó các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đưa ra những giải pháp xây dựng “hệ thống liên kết” trở thành thành phần quan trọng của hoạt động nghiên cứu trong thời đại công nghệ số.

Hội thảo cũng đã chọn lọc và ký kết hợp tác giữa các trường đại học và viện nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội (LIC). Theo đó, LIC sẽ cung cấp cho Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tài khoản truy cập thông tin miễn phí để đưa ra các web: <http://lic.vnu.edu.vn/>, để khai thác tài nguyên thông tin khoa học phục vụ học tập và nghiên cứu và giảng dạy.



Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam (trái) và Phó Giám đốc Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (phải) ký kết biên bản ghi nhớ.



Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam (trái) và Phó Giám đốc Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (phải) trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia.